
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ    นายกสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
          ๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
      แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
      กรรมการ 

๔. นางนภาพร  อาร์มสตรอง รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษา
เอกชน 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      กรรมการ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
      บุคลากรทางการศึกษา 
      กรรมการ 
 ๖. นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้อ านวยการส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
      แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
      กรรมการ 
 ๗. นายสมบัติ  แก้วสุจริต     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สวุรรณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นายก าพล  วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๗. นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ   ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
  



 ๑๘. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
      กรรมการ 
 ๒๐. นายจรัญ  หนองบัว    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
      กรรมการ 
 ๒๑. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
      กรรมการ 
 ๒๒. นายวิชิต  เพ็ชรดี    บุคลากรทางการศึกษา 
      กรรมการ 
 ๒๓. นายอ านวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      เลขานุการ 
 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม   คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เด่น  หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๔. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ๕. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๖. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ๗. นางสาวสุภัทรา สวุานิช   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๘. นางสาวศิริพร สวัสดิ์ถึก   นิติกร 
 ๙. นายพิธีกร โสธานิตย ์    นิติกร 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
   นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 



  ๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ๑.๓.๑ ขออนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ขออนุญาตที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม   คณบดีคณะศิลปศึกษา 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
   ๔. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
   ๕. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
   ๖. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
   ๗. นางสาวสุภัทรา สุวานิช   นิติกรปฏิบัติการ 
   ๘. นางสาวศิริพร สวัสดิ์ถึก   นิติกร 
   ๙. นายพิธีกร โสธานิตย์    นิติกร 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิ
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติ
ของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือรับทราบและ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุมให้กรรมการสภาสถาบัน
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบันได้ส่งรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ให้กรรมการสภาสถาบันได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด ๒ เล่ม หากกรรมการสภาสถาบันท่านใด  
จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาสถาบัน ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ เล่ม และแก้ไขดังนี้  
  หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒ ข้อความ “จะใช้ค าว่าวาระจร” ให้ใช้ข้อความดังนี้ “ในกรณีท่ีไม่ส่งเอกสาร
ล่วงหน้า หรือเป็นเรื่องท่ียกข้ึนน าเสนอท่ีประชุมโดยไม่อยู่ในระเบียบวาระ เป็นวาระจร” 



  หน้า ๓๕ บรรทัดที่ ๒ ข้อความ “การประเมินคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกไม่บรรลุ” ค าว่า “ไม่บรรลุ” ให้ปรับค าหรือขยายความให้ชัดเจน 
  หน้า ๔๕ ข้อความจากบรรทัดที่ ๑๕ – ๑๗ ให้ใช้ข้อความดังนี้ “เมื่อสภาสถาบันมีมติไปแล้ว   
แต่สถาบันไม่สามารถด าเนินการตามมติสภาสถาบันได้ จะขอทบทวนมติสภาสถาบันได้เช่นเดียวกับมติของ
คณะรัฐมนตรี ถ้าไม่มีการทบทวนมติสภาสถาบัน แสดงว่าการดึงงบประมาณสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชยังค้างอยู่”  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้นฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน 
จึงน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้เลขานุการ
สภาสถาบันด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เลขานุการสภาสถาบันได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
  ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
   ๑.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

๑.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
๑.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  

  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน ๓ แห่ง 
และสถาบันอยู่ระหว่างด าเนินการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานทั้ง ๓ แห่ง ให้ด าเนินการเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ 
  ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 

๒.๑ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
๒.๒ คณะศิลปวิจิตร 

  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาคณบดี จ านวน ๒ แห่ง และสถาบันอยู่
ระหว่างด าเนินการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานทั้ง ๒ แห่ง ให้ด าเนินการเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ  
  ๓. การสรรหาคณบดีคณะศิลปศึกษา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณบดีคณะศิลปศึกษา เรียบร้อยแล้ว  
  ๔. การทบทวนมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เรื่อง ดึงเงิน
งบประมาณคงเหลือสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสถาบันตรวจสอบ
และจัดท าข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอสภาสถาบันในระเบียบวาระ
เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๔.๑ 
  ๕. การทบทวนมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงิน
รายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสถาบัน



ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอสภาสถาบัน     
ในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี ๔.๒ 
  ๖. แนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสถาบันตรวจสอบและจัดท าข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอสภาสถาบัน ในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี ๔.๓ 
  ๗. การขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เพ่ิมเติม) อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสถาบันตรวจสอบและจัดท าข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอสภาสถาบัน ในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี ๔.๔ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพจิารณา 
  ๔.๑ การด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง   
การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชใช้เงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
สาเหตุมาจากสภาสถาบันฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณ 716,220 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) แต่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 912,030.62 บาท (เก้าแสน
หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) จึงท าให้เบิกจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
จ านวน 195,810.62 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจาก
วิทยาลัยได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างครูผู้สอนจ านวน 7 ราย ตามแผนแต่ปรากฏว่าภายหลัง    
มีการจ้างเพ่ิมขึ้น 1 ราย รวมเป็น 8 ราย รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 912,030.62 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น
สองพันสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์)             
  ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่28 มีนาคม 
2561 โดยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีมติให้น าเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือขออนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้ 
   1. อนุมัติการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
   2. ให้ดึงงบประมาณคงเหลือสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 
195,810.62 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์) มาไว้ที่ส่วนกลาง 
  ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
เรื่องการใช้เงินงบประมาณรายได้ เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้เห็นชอบตามมติข้อ 2 ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เสนอ    
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
ของสถาบัน พ.ศ. 2552 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการดึงเงินสะสมของหน่วยงานในสังกัดคืนมายังส่วนกลาง และฝ่ายบัญชี
ไม่ได้รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ทราบ ดังนั้น ในการประชุม
คณะกรรมบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวาระประชุมเรื่อง การทบทวน 
การใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัย       
นาฏศิลปจันทบุรี ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการดึงเงินสะสมของหน่วยงานในสังกัดมายังส่วนกลาง    



และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีมติให้แจ้งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือทราบ และคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้มีมติ เสนอแนวปฏิบัติกรณีการใช้ เงินรายได้ เกินกรอบวงเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชดังกล่าวข้างตัน  
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่     
๓/๒๕๖๑ เรื่อง การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย ได้ชี้แจงว่า การด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
ใช้เงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ โดยสภาสถาบันได้อนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณ 716,220 บาท 
แต่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 912,030.62 บาท จึงท าให้เบิกจ่ายเงิน
รายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ จ านวน 195,810.62 บาท ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากวิทยาลัยได้จัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างครูผู้สอนจ านวน 7 ราย ตามแผนแต่ปรากฏว่าภายหลังมีการจ้างเพ่ิมขึ้น    
1 ราย รวมเป็น 8 ราย รวมงบประมาณที่ใช้ไปท้ังสิ้น 912,030.62 บาท  
             มติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 28 มีนาคม 
2561 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีมติให้น าเสนอสภาสถาบันเพื่อขออนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการใช้ เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2560          
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ 
  2. ให้ดึ งงบประมาณคงเหลือสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน
195,810.62 บาท มาไว้ที่ส่วนกลาง 
  ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
เรื่องการใช้เงินงบประมาณรายได้ เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้เห็นชอบตามมติข้อ 2 ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เสนอ    
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
ของสถาบัน พ.ศ. 2552 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการดึงเงินสะสมของหน่วยงานในสังกัดคืนมายังส่วนกลาง และฝ่ายบัญชี
ไม่ได้รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ทราบ ดังนั้น ในการประชุม
คณะกรรมบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวาระประชุมเรื่อง การทบทวน 
การใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการดึงเงินสะสมของหน่วยงานในสังกัดมายังส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ มีมติให้แจ้งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือทราบ และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีมติ
เสนอแนวปฏิบัติกรณีการใช้เงินรายได้เกินกรอบวงเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชดังกล่าวข้างต้น 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อโปรดพิจารณา 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. เรื่องนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันในครั้งที่แล้ว คือเรื่องการใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2561 เรื่องการใช้เงินงบประมาณรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 



ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เห็นชอบให้ดึงงบประมาณคงเหลือสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช จ านวน 195,810.62 บาท มาไว้ที่ส่วนกลาง ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เสนอ    
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
ของสถาบัน พ.ศ. 2552 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการดึงเงินสะสมของหน่วยงานในสังกัดคืนมายังส่วนกลาง และฝ่ายบัญชี
ไม่ได้รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ทราบ ซึ่งล่วงเลยเวลามาจนถึง
งบประมาณประจ าปง ๒๕๖๓ จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอนุมัติให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปรับลด
งบประมาณประจ าปง ๒๕๖๓ เพ่ือเอาเงินมาชดใช้ที่ใช้เกินในปงงบประมาณ ๒๕๖๐ ส าหรับวิธีการที่จะไม่ให้ใช้เงิน
เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจะน าเสนอในวาระต่อไป 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุ ใด      
ก็แล้วแต่ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีการจ้างครูเพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน จึงใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับ 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เห็นว่าไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง ดังนั้นเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับจะต้องชดใช้คืน โดยให้ตั้งงบประมาณประจ าปง ๒๕๖๓ ชดใช้เงินคืนโดยใช้เงินของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเอง ซึ่งเงินทั้งหลายทั้งปวงก็คือเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชแล้ว ยังมีของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีอีกแห่งหนึ่งแต่ต่างปงกัน คณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้จึงได้เสนอหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์อนุมัติในข้อ ๔.๒ ในกรณีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชคงจะไม่ทันที่จะให้ปรับในปง ๒๕๖๓   
แต่ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สภาสถาบันต้องอนุมัติ ๒ ข้อ คือ 
  ๑. อนุมัติให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  ๒. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปง ๒๕๖๓ เป็นค่าชดใช้การใช้เงิน
เกินกรอบวงเงินที่ได้รับ 
ถ้ากรรมการสภาสถาบันเห็นว่าแนวทางอย่างนี้ถูกต้องจะให้ถือปฏิบัติต่อไปคือวิทยาลัยแห่งใดใช้เงินเกินกรอบ
วงเงินที่ได้รับ จะต้องขออนุมัติต่อสภาสถาบันก่อน และให้ตั้งงบประมาณเพ่ือใช้เงินคืนในปงต่อไป  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๒. จากการประชุมสภาสถาบันครั้งที่แล้ว ได้มีข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน เช่น การใช้
เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับในปงถัดไปจะท าอย่างไร ผู้บริหารที่ใช้เงินเกินมีวิธีป้องปรามหรือไม่เพ่ือให้มีวินัย        
ทางการเงินการคลัง และการพิจารณาของสภาสถาบันจะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น เงินรายได้        
ที่ใช้แล้วอยู่ในขอบเขตการใช้เงินหรือไม่ เมื่อใช้เงินรายได้แล้วมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ และต้องมีความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารเงินรายได้แนบมาด้วย แต่ในการประชุมสภาสถาบันในครั้งนี้ไม่มีรายละเอียดมาให้กรรมการ   
สภาสถาบัน 
  ๓. การตั้งงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินคืนในปง ๒๕๖๓ ต้องมีข้อมูลให้สภาสถาบันพิจารณาว่า      
ในแต่ละวิทยาลัยประมาณการว่าเก็บเงินรายได้ได้จ านวนเท่าใด และจะน าไปชดใช้เงินคืนเท่าใด ถ้าเก็บเงินรายได้
ไม่บรรลุเป้าหมายจะท าอย่างไร ซ่ึงการใช้จ่ายเงินรายได้ต้องค านึงถึงนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ 
  ๔. วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา ที่เสนอมาคือให้สภาสถาบันยืนยันมติเดิมตามที่สภา
สถาบันได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ประเด็นในขณะนั้นยังไม่มีข้อบังคับใช้จึงท าอะไรไม่ได้ ในขณะนี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารเงินรายได้ของสถาบัน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ แล้ว เห็นควรที่สภาสถาบันจะอนุมัติได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีวิธีการป้องปรามเพ่ือมิให้
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้เงินเกินต้องน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติพร้อมแนบแผนงาน    
และโครงการมาด้วย 



  ประธาน ให้ความเห็นว่า ตามข้อ ๒๔ ก็คือ “เมื่อสิ้นปงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้ว     
หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามรายการที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปง และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ าเป็นต้องเบิกจ่าย ถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าว     
เป็นเงินสะสมของสถาบัน” ดังนั้นหากเงินคงเหลือสามารถท่ีจะโอนเป็นเงินสะสมของสถาบันได้ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๕. การปรับลดงบประมาณลงจะกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาหรือไม่  
เรื่องนี้ต้องระมัดระวัง สมควรที่จะพิจารณาแต่ละกรณี ๆ ไป 
  ๖. ในครั้งนี้เห็นว่าสมควรเป็นเรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชแห่งเดียว  ยังไม่ได้   
โอนเงินสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมาไว้ที่ส่วนกลาง และจะหาวิธีการอย่างไรจะมีในวาระถัดไป 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า การพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้จะผ่านการวิเคราะห์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิเคราะห์เสร็จแล้วได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้    
เพ่ือพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้เห็นชอบก็น าเข้าเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ท าตาม
ขั้นตอนชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ หากสภาสถาบันได้วาง
หลักเกณฑ์เอาไว้เพ่ือมิให้ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับ หากวิทยาลัยใดมีความจ าเป็นสภาสถาบันก็สามารถ   
อนุมัติได้ เพราะมติสภาสถาบันสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่หลักเกณฑ์ต้องมีเอาไว้ จึงขอถามความเห็นของกรรมการ
สภาสถาบันว่า จะให้เรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและเรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจบไปก่อน 
และต่อไปเป็นเรื่องของการวางแนวทางปฏิบัติ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๗. สมควรที่จะให้เรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจบไปก่อน ส าหรับเรื่องของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีก็จะมีวิธีการเช่นเดียวกัน  
  นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย  ได้เสนอที่ประชุมว่า ในกรณีที่ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
โดยให้วิทยาลัยปรับลดกรอบวงเงินในปงงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางสภาสถาบันได้อนุมัติกรอบวงเงินให้แต่ละ
หน่วยงาน ในการท าแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานจะมีเงินส ารองจ่ายเอาไว้หน่วยงานละ ๕ เปอร์เซ็นต์ 
ในงบส ารองจ่ายยังไม่มีแผนการปฏิบัติการ หากว่าวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี จะใช้งบส ารองจ่ายมาชดเชยก็เพียงพอ 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า หากใช้เงินส ารองจ่ายมาชดเชยจะไม่กระทบ แต่จะใช้ระเบียบในข้อใด 
ที่จะน าเงินส ารองจ่ายมาชดเชย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๘. หากจะใช้เงินส ารองจ่ายมาชดเชยก็สามารถท าได้ คือเงินส ารองจ่ายมีไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณี    
ที่จ าเป็นถ้าจะอนุมัติให้น าเงินส ารองจ่ายมาชดใช้ ต้องตั้งงบประมาณในปง ๒๕๖๔ 
  ๙. เงินที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต้องชดใช้เงินคืน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความ
จ าเป็นเพียงใดที่จะดึงเงินก้อนนี้กลับมา หากดึงเงินกลับมาจะมีผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาหรือไม่ เมื่อดูเงิน  
ที่จะดึงกลับแล้วเป็นจ านวนไม่มาก และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชต้องเลิกจ้างครูหรือไม่ และจะยังมี
ผลกระทบอย่างอ่ืนตามมาอีกมาก ทางออกประการหนึ่งคือหากใช้เงินไม่หมดดึงมาเป็นเงินสะสมของสถาบัน    
เพ่ือชดใช้เงินคืน 
  ๑๐. กรณีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สภาสถาบันได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินเกินกรอบ
วงเงินที่ได้รับเอาไว้แล้ว หากจะให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเอาเงินสะสมมาชดใช้คืนเป็นไปได้หรือไม่   



ถ้าท าได้จะไม่กระทบต่องบประมาณเงินรายได้ในปง ๒๕๖๓ แต่ในทางระเบียบหรือข้อกฎหมายสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ สามารถดึงเงินสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้หรือไม่ 
  นายปิยะพงษ์ กรเกษม ได้ชี้แจงว่า เงินสะสมของแต่ละวิทยาลัย เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 
“เมื่อสิ้นปงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามรายการที่ก าหนดไว้  
ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปง และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ าเป็นต้องเบิกจ่าย ถ้างบประมาณ
คงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน” ซึ่งเงินสะสมนี้แต่เดิมก่อนปง ๒๕๖๒ เป็นก้อน
เงินสะสมที่เหลืออยู่แล้ว และเงินสะสมนั้นเป็นเงินของสถาบัน เพียงแต่ว่าวิทยาลัยต่าง ๆ เก็บรักษาไว้ คืออยู่ที่
วิทยาลัย ไม่ได้ส่งมาที่ส่วนกลาง 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑๑. เงินสะสมของวิทยาลัยก็คือเงินของสถาบัน เพียงแต่ว่าอยู่คนละบัญชีเท่านั้นเอง อยู่ที่วิธี
บริหารจัดการอย่างไรให้มีความลงตัวมากที่สุด 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้เสนอความเห็นว่า กรณีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หากจะให้
ดึงเงินสะสมของวิทยาลัยหรืองบส ารองจ่ายมาชดใช้จะไม่กระทบต่อการเรียนการสอน เห็นด้วยที่จะให้ดึงเงินสะสม
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชหรืองบส ารองจ่ายมาชดใช้เงินคืน 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑๒. หากปรับลดแผนเฉพาะรายการที่จ้างครูจะกระทบต่อการเรียนการสอน หากใช้เงินส ารอง
จ่ายมาชดใช้จะไม่มีผลกระทบต่อแผนงานโครงการที่ได้จัดท าเอาไว้แล้ว 
  ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า การใช้เงินสะสมหรือเงินส ารองจ่ายมาชดใช้เงินคืน สภาสถาบันจะมีมติ
อย่างไรให้สอดคล้องกับกับข้อบังคับ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑๓. ตามข้อบังคับในปง ๒๕๕๒ ไม่ได้บอกว่ามีเงินรายได้จากเงินสะสม ซึ่งไม่มีความชัดเจน      
จึงได้มาเขียนข้อบังคับในปง ๒๕๖๒ ใหม่ โดยเขียนลงไปว่า “รายได้ของสถาบันมีเงินรายได้จากเงินสะสมด้วย”  
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สภาสถาบันได้อนุมัติตั้งแต่ปง ๒๕๖๐ ก่อนที่ข้อบังคับใหม่จะออก 
เพราะฉะนั้นเมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติไปแล้วก็เสร็จสิ้น และต่อมาได้ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบัน สภาสถาบันก็ได้อนุมัติให้ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ มิใช่การดึงเงินกลับ
หรือไมด่ึงเงินกลับการดึงเงินกลับเป็นไปตามข้อบังคับปง ๒๕๖๒ ซ่ึงแต่เดิมไม่มี 
  นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อ ๒๔ เป็นข้อเดียวที่สามารถดึงเงินกลับได้ ซึ่งแต่
ก่อนข้อนี้ไม่มี ตามข้อบังคับจะดึงเงินกลับได้เมื่อสิ้นปงงบประมาณผ่านไปแล้ว เมื่อวิทยาลัยไม่ใช้รายการนี้เป็น
สาเหตุให้ปรับแผน ค าว่าปรับแผนคือวิทยาลัยปรับเปลี่ยนจากรายการเดิมเป็นรายการเงินชดเชย คือตั้งเป็นเงิน
ชดเชยรายการหนึ่ง ถ้าไม่ใช้ก็ดึงได้ตามข้อ ๒๔ โดยอัตโนมัติ ส่วนมีผลกระทบต่อหน่วยงาน มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายหรือไม่ มีข้อบังคับข้อ ๒๓ ที่หน่วยงานสามารถใช้เงินสะสมในกรณีท่ีจ าเป็นกลางปงได้ ในกรณีท่ีหน่วยงาน
มีเหตุผลความจ าเป็นต้องใช้ วิทยาลัยก็ขออนุมัติเพ่ิมเติมต่อสภาสถาบันได้ โดยใช้เงินที่ดึงกลับมาที่ส่วนกลาง
นั้นเอง สภาสถาบันจะอนุมัติให้วิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑๔. ในข้อ ๒๔ เงินรายได้ทั้งหมดเป็นเงินของสถาบัน แต่มีวิธีการที่จะดึงเงินกลับมาอย่างไร
เท่านั้น เมื่อมีข้อบังคับขึ้นใหม่ในปง ๒๕๖๒ ประเด็นอยู่ที่ข้อ ๒๕ บอกว่า “การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๙ (๑๐)    
ก็คือเงินสะสม ให้ใช้ในกรณีที่รายจ่ายที่ส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 



แต่มีความจ าเป็นต้องใช้หรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ หรือด าเนินการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาสถาบัน     
เป็นรายกรณีไป เพราะในข้อบังคับปง ๒๕๕๒ ไม่มีข้อนี้ จึงได้เพ่ิมข้ึนในข้อบังคับปง ๒๕๖๒ 
  ๑๕. ตามข้อบังคับปง ๒๕๖๒ ข้อ ๒๕ ถ้าระบุไว้แบบนี้ สามารถที่จะตั้งงบประมาณชดเชยในปง
๒๕๖๔ หรือในปงหน้าได้ โดยให้หน่วยงานตั้งงบประมาณชดเชย ดีกว่าที่จะตั้งงบชดเชยในปง ๒๕๖๓ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
  นายอ านวย นวลอนงค์  ได้ เสนอที่ประชุมว่า ทั้ ง ๓ วาระ คือ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี คือย้อนไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และในวาระต่อไปคือมาตรการ
แก้ปัญหา เพราะฉะนั้นของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และของวิทยาลั ยนาฏศิลปจันทบุรี เพ่ือให้มีผล
ย้อนหลัง ซึ่งจะมีมติในข้อ ๔.๒ และเมื่อปรับแผนแล้วจะมีผลกระทบหรือไม่ หากมีผลกระทบจะมีกฎหมายเปิดให้
ใช้คืองบส ารองจ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติแล้ววิทยาลัยสามารถที่จะขอใช้ได้ ซึ่งเป็นจ านวนเงิน  
ไม่มากนักคงจะไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าไปใช้เงินสะสม ซึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นกรณีเร่งด่วน เพราะฉะนั้น         
จึงไม่สามารถใช้เงินสะสมได้เพราะมิใช่กรณีเร่งด่วนซึ่งจะขัดกับข้อบังคับ ซึ่งใน ๓ วาระนี้ ควรพิจารณาในข้อ ๔.๑ 
และข้อ ๔.๒ ให้เสร็จสิ้น 
  นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ได้เสนอที่ประชุมว่า ขอเสนอเป็นมติสภาสถาบันให้วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตั้งงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้จากเงินส ารองจ่ายชดใช้
การใช้เงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับในปงงบประมาณในปง ๒๕๖๔ แทนในปง ๒๕๖๓  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๑๖. ประเด็นนี้ได้หารือกันพอสมควร และได้ผ่านมาสองปงแล้ว เห็นว่าไม่เป็นวาระเร่งด่วน       
ที่จะดึงเงินกลับมา ซึ่งเป็นเงินจ านวนไม่มากนัก และประเด็นที่จะเอาเงินคืนคือวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
เอาเงินไปจ้างครูเพ่ือจัดการเรียนการสอน ไม่ได้เอาไปท าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ เห็นควรให้วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรธีรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีตั้งงบประมาณชดเชยในปง ๒๕๖๔ 
  มติสภาสถาบัน  ให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าชดใช้การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ านวน ๑๙๕,๘๑๐.๖๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์) 
 
  ๔.๒ แนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อนุมัติ 
  ข้อเท็จจริง 

จากกรณีที่หน่วยงานใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่ สภาสถาบันฯ อนุมัติ เพ่ือเป็นการป้องปราม
ไม่ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกิดการใช้จ่ายเกินกรอบวงเงินอีกต่อไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จึงวางแนวปฏิบัติกรณีใช้จ่ายเงินรายได้เกินวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีมติ ดังนี้  

1. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าชดใช้การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ จ านวน 
195,810.62 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์) 



2. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นค่าชดใช้การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ จ านวน 158,832 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

3. ในกรณีที่มีการใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติในคราวต่อไป ให้ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

3.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
3.2 ให้ส่วนราชการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าชดใช้   

ตามวงเงินที่เกินกรอบที่สภาสถาบันฯ อนุมัติในปงถัดไป และให้มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของปงถัดไป
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562    
ข้อ 8 (3) ควบคุม ดูแลให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้งบประมาณเงินรายได้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา แนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัต ิ
  นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย ได้ชี้แจงว่า แนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงิน     
ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ  ในข้อ ๑ เป็นเรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และข้อ ๒      
เป็นเรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีมติไปแล้ว จึงขอน าเสนอในข้อ ๓    
คือแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ โดยให้ 
ถือปฏิบัติดังนี้  
   3.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
   3.2 ให้ส่วนราชการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าชดใช้ตามวงเงิน    
ที่ เกินกรอบที่สภาสถาบันฯ อนุมัติในปงถัดไป และให้มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของปงถัดไป           
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อโปรดพิจารณา 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. กรณีการใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยปกติสภาสถาบันจะอนุมัติ ทั้งยอดเงิน    
และโครงการ การใช้จ่ายเงินเกินเป็นเรื่องของความประมาท ถือเป็นความผิดวินัย และโดยหลักของกฎหมายกรณี
ที่ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบ 
  ๒. การรักษาวินัยทางการเงินการคลังเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก จึงขอเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เขียนเอาไว้ว่า     
“ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สังกัดกรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นของสถาบัน ตามพระราชบัญญัตินี้” อ านาจในการโอนเงินกลับมายังสถาบันสามารถ
ท าได้ เพราะกฎหมายก าหนดว่าทั้งหมดเป็นของสถาบัน แต่ไม่เคยท า จึงขอให้สภาสถาบันมีมติให้โอนเงินสะสม
ของวิทยาลัยในสังกัดมาไว้ยังส่วนกลาง 



  ประธาน ให้ความเห็นว่า ตามกฎหมายมาตรา ๕๙ ได้โอนมาแล้ว จะให้สภาสถาบันมีมติซ้ า    
อีกไม่ได้ สภาสถาบันควรที่จะออกระเบียบการบริหารจัดการเงินรายได้ให้โปร่งใสและให้เป็นที่ยอมรับของวิทยาลัย
ในสังกัด  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๒. ถ้าจะให้ผู้บริหารรับผิดชอบ จะเอาแนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ.มาใช้ก็ได้ หรือจะท าแนวปฏิบัติของ
สถาบันเองก็ได้ หากจะให้โอนเงินสะสมของวิทยาลัยมาไว้ที่ส่วนกลางเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อผู้บริหาร ซึ่งใน
ความเป็นจริงเงินสะสมของวิทยาลัยก็คือเงินของสถาบัน จะมีวิธีการอย่างไรให้ผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
ทางการเงินการคลัง จึงไม่สมควรที่จะโอนเงินสะสมของวิทยาลัยมาไว้ที่ส่วนกลาง 
  ๓. การโอนจะโอนไม่ได้ เพราะเป็นเงินของสถาบัน โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีกา ร
ตรวจสอบและรายงานทางการเงินเข้ามายังสภาท าเป็นราย ๓ เดือน ทุกไตรมาส ถ้าดูตามข้อบังคับว่าด้วยเงิน
รายได้ ผู้ที่มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินคืออธิการบดี  ยกเว้นมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยระเบียบวินัย
ทางการเงิน ถึงจะถือเงินอยู่ผู้อ านวยการวิทยาลัยก็ไม่มีสิทธิ ใช้ นอกจากจะต้องเสนอแผนงานโครงการการใช้
จ่ายเงินและเหตุผลความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุมัติต่อสภาสถาบันจึงจะใช้เงินได้ ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านอาจจะไม่เข้าใจ
มันมิใช่ผิดวินัยทางการเงินการคลังอย่างเดียว อาจผิดวินัยของทางราชการด้วย 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ประการแรกคือท าความเข้าใจกับหน่วยงาน ประการที่สองคือ        
การรายงานทางการเงิน แต่ละวิทยาลัยต้องรายงานเพ่ือให้รู้ว่าเงินรายได้เพ่ิมหรือลดลงอย่างไร ซึ่งจะช่วยได้อีกทางหนึ่ง 
เพราะต่อไปถ้าเข้มงวดเรื่องนี้ ทุกวิทยาลัยจะระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินรายได้ และเมื่อไม่ด าเนินการตามระเบียบ
จะผิดวินัยทางการเงินการคลัง และผิดวินัยของทางราชการด้วย ในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินอาจเชิญ
กรมบัญชีกลางมาให้ข้อแนะน าได ้ 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๔. ตามข้อบังคับปง ๒๕๖๒ เขียนทุกหมวดทุกข้อไว้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินรายได้ การใช้
เงินรายได้ การเก็บรักษาเงิน การจัดท างบประมาณ การสั่งจ่ายและการเบิกจ่าย หรือในเรื่องของการท าบัญชี 
เพราะฉะนั้นสภาสถาบันไม่สามารถที่จะมีมติให้ดึงเงินสะสมมาไว้ที่ส่วนกลางได้  เพราะว่าในข้อบังคับจะมี
รายละเอียดบอกว่าเงินเป็นของใคร และแต่ละวันจะเก็บเงินไว้อย่างไร แต่ละเดือนต้องรายงานทางการเงินอย่างไร 
ตามหลักการคือวิทยาลัยต่าง ๆ และส่วนราชการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ บทลงโทษก็มีอยู่แล้ว สภาสถาบัน      
จึงไม่สามารถที่จะลงมติดึงเงินสะสมมาไว้ที่ส่วนกลางได้ 
  ๕. ในกรณีที่ใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วน ามาแก้ไข สมควรที่จะ
ให้เป็นแนวปฏิบัติหรือแนวทางการใช้เงินรายได้อย่างไร เพ่ือจะได้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อไป 
  ๖. กรณีใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารหน่วยงานรับผิดชอบไม่สมควรที่จะมี  
หากจะมีให้มีข้อให้ส่วนราชการรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ทุก ๓ เดือน หรือทุก ๖ เดือน 
  ๗. ควรให้สภาสถาบันมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้  ก ากับดูแลการใช้เงินรายได้
ของหน่วยงาน 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า เนื่องจากของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และของวิทยาลัย 
นาฏศิลปจันทบุรี สภาสถาบันได้มีมติไปแล้ว  ส าหรับแนวทางแนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงิน
ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ มอบเลขานุการสภาสถาบันไปยกร่างแนวปฏิบัติให้ดูข้อบังคับ ระเบียบ    
ข้อกฎหมายประกอบการร่างแนวปฏิบัติ 
  มติสภาสถาบัน  มอบเลขานุการสภาสถาบันไปยกร่างแนวทางแนวปฏิบัติกรณีการใช้จ่ายเงิน
รายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ  



  ๔.๓ การทบทวนมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การใช้
จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีใช้เงินรายได้เกินกรอบเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ สาเหตุมาจาก
สภาสถาบันฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงิน จ านวน 4,520,610 บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน)    
และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีได้ขอปรับลดกรอบวงเงินลง จ านวน  670,470 (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
จึงมีกรอบวงเงินคงเหลือ 3,850,134 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งการปรับลด
ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไม่ได้น ายอดเงินที่ได้เบิกจ่ายค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ตามแผนที่อนุมัติในครั้งแรกมาใส่ไว้ในแผน
ที่ขอปรับลด จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงท าให้เบิกจ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่
สภาสถาบันฯ อนุมัติ  
  ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม  
2563 มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับผิดชอบงบประมาณท่ีใช้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯอนุมัติ 
โดยให้น าเงินสะสมของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีมาชดใช้ จ านวน 158,832 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพัน 
แปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) และรายงานให้สภาสถาบันฯ ทราบ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
  ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563   
ได้มีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
และน าเสนอต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อีกครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีมติดังนี้ 

1. ขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ จ านวน 158,832 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น 
แปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

2. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าชดใช้การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 
จ านวน 158,832 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทบทวนมติที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้เกินกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และอนุมัติข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
  มติสภาสถาบัน ให้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปง
งบประมาณปง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าชดใช้การใช้เงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จ านวน ๑๕๘,๘๓๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
 
 
 
 



  ๔.๔ การขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เพ่ิมเติม) ของหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน เนื่องจากสถาบันฯ ได้มีนโยบายและแจ้งให้หน่วยงาน     
ในสังกัดชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่มีระเบียบรองรับ จึงท าให้ในการขออนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หน่วยงานในสังกัดจึงไม่ได้ค านวณกรอบที่ได้ชะลอการเก็บ ต่อมาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ได้ออกระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย        
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 โดยให้เก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นการเก็บเงินจากผู้เรียนเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ และความช านาญเป็นพิเศษของผู้เรียน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงท าให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
  โดยด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 20 วรรค 2 “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปง เพ่ิมเติมระหว่างปง  ให้น าข้อบังคับข้อ 19 
มาใช้โดยอนุโลม” ซึ่งหน่วยงานได้จัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านักงานอธิการบดี วิเคราะห์และรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาให้ความเห็นแล้ว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จึงน าเรียน
เสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เพ่ิมเติม) ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน จ านวนเงินทั้งสิ้น 12,641,300 บาท (สิบสองล้าน   
หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอน และบริหารจัดการด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

1.1 วิทยาลัยนาฏศิลป ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 9,106,000 บาท                
(เก้าล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ จ านวน 
35 โครงการ  

1.2 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 
370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องเพ่ิม
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 8 โครงการ  

1.3 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 739,000 บาท 
(เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ 
จ านวน 9 โครงการ 

1.4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 248,000 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม/
โครงการ จ านวน 8  โครงการ 

1.5 วิทยาลัยช่างศิลป ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 1,747,500 บาท             
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยช่างศิลปมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม/
โครงการ จ านวน 17 โครงการ 



1.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 430,800 บาท 
(สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  ได้เพ่ิมกิจกรรม/โครงการ จ านวน 10 
โครงการ 

   ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 
วรรค 2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปงเพิ่มเติมระหว่างปง ให้น าข้อ 19 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 
   ประธาน  ได้สรุปเรื่องการขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) เรื่องนี้ได้น าเข้าสภาสถาบันมาครั้งหนึ่งแล้ว และมีปัญหาของ ๖ หน่วยงาน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเดิมวิทยาลัยไปจัดเก็บเงินบางอย่างจากนักศึกษาโดยเอาระเบียบหรือข้อปฏิบัติของที่อ่ืน
มาใช้จึงท าให้มีปัญหา ทางสถาบันจึงให้ชะลอไว้ก่อน จึงท าให้วิทยาลัยต่าง ๆ รับเงินไม่ได้ เมื่อสภาสถาบันได้ออก
ข้อบังคับใหม่ จึงท าให้การเก็บเงินรายได้บางอย่างมีข้อบังคับรองรับ เมื่อมีข้อบังคับรองรับแล้ววิทยาลัยต่าง ๆ     
ก็มีเงินรายได้เข้ามาใหม่ เมื่อมีเงินรายได้เข้ามาใหม่วิทยาลัยจึงขออนุมัติเงินงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ิมขึ้น    
ถ้าดูจากเอกสารแล้ววิทยาลัยทั้ง ๖ แห่ง จะตั้งวงเงินที่จะเก็บเงินรายได้ได้ไม่เกินกรอบวงเงินรายได้ที่จัดเก็บ      
ซึ่งการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพ่ิมเติม ทุกวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน คือส่งให้ส านักงาน
อธิการบดีวิเคราะห์ เมื่อส านักงานอธิการบดีวิเคราะห์เสร็จแล้ว ส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา   
ให้ความเห็นชอบและเม่ือคระกรรมการบริหารเงินรายได้เห็นชอบแล้ว จึงน าเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
  นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย  ได้ชี้แจงว่า ส านักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน           
ได้วิเคราะห์แล้ว มีแหล่งที่มาของเงินรายได้ชัดเจน และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้       
และรายได้ที่หน่วยงานขอมาเมื่อเทียบกับปงก่อนจะมีรายได้ใกล้เคียงกัน แต่มีข้อสังเกตของวิทยาลัยนาฏศิลป       
มีการขอเพ่ิมค่อนข้างมาก เพ่ิมประมาณเก้าล้านบาท โดยรอบที่ผ่านมาประมาณเจ็ดล้านบาท ในปงที่แล้วสภาสถาบัน
ได้อนุมัติให้วิทยาลัยนาฏศิลปประมาณสิบหกล้านบาท ซึ่งหน่วยงานบางหน่วยงานได้ยอมรับว่า เมื่อก่อนไม่มี
ข้อบังคับของสถาบัน จึงใช้ระเบียบหรือข้อกฎหมายของที่อ่ืน โดยอิงกับระเบียบเดิม ๆ 
  ประธาน  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ต่อไปสถาบันควรจะท าเป็นข้อมูลแล้วฉายขึ้น จอ เพ่ือให้
คณะกรรมการเห็นข้อมูลชัดเจนขึ้น 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การขอเงินรายได้ปง ๒๕๖๓ ระเบียบเดิมยังไม่ชัดเจน 
สถาบันจึงให้ชะลอการจัดเก็บไว้ก่อน ซึ่งแต่ละวิทยาลัยได้ท าแผนงานโครงการเข้ามาแล้ว สภาสถาบันก็สามารถ    
ที่จะอนุมัติได้เพราะเป็นแผนงานโครงการที่จ าเป็น ซึ่งแต่ละวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้ว พอให้ชะลอการจัดเก็บ
ไว้ก่อนท าให้รายได้ตามแผนงานโครงการลดไปครึ่งหนึ่ง เมื่อข้อบังคับออกมาให้วิทยาลัยไปจัดเก็บเนื่องจาก     
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อสถาบันวิเคราะห์เสร็จแล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาซึ่งไม่ต่าง    
ไปจากกรอบที่สภาสถาบันได้อนุมัติไปแล้วรอบหนึ่ง เพราะฉะนั้นในรอบที่ชะลอ เอาไว้จึงมาขออนุมัติกลาง
ปงงบประมาณ ซึ่งไม่ต่างจากงบประมาณเงินรายได้ที่จัดเก็บจากปงก่อน และเป็นไปตามภารกิจ แผนงาน และโครงการ
ของแต่ละหน่วยงานและคระกรรมการบริหารเงินรายได้เห็นชอบแล้ว จึงน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ 
 
 



  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. เอกสารที่ส่งมาให้สภาสถาบันพิจารณายังไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควร ซึ่งในการประชุมสภา
สถาบันครั้งที่แล้ว สภาสถาบันได้ให้ข้อคิดเห็นเอาไว้ว่า ให้สถาบันจัดท ารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
เพ่ือที่สภาสถาบันจะได้พิจารณาว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างไรในการใช้จ่ายเงิน 
  ๒. การขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ิมเติมในครั้งนี้ กองนโยบายและแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้วิเคราะห์มาแล้ว คณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้จึงได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งมี กรณีที่ให้ชะลอการจัดเก็บไว้ก่อนเพราะไม่ถูกต้อง      
ตามกฎหมาย พอมีข้อบังคับออกใหม่ให้จัดเก็บได้วิทยาลัยก็ปรับแผนให้เพ่ิมขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมระหว่างปงได้ แต่การขอเงินเพ่ิมเติมจะต้องมีที่มาของเงินว่าเอามาจากไหน และเอาไปใช้จ่ายอะไร และมี
เหตุผลอะไร เมื่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาตามที่กองนโยบายและแผนของสถาบันได้วิเคราะห์
มาแล้วจึงให้ความเห็นชอบ 
  ๓. ในการขออนุมัติเงินต่าง ๆ ถ้าผ่านคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ขอรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เข้ามาด้วย เพราะจะได้สร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในครั้งต่อไปจะจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ  
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันพิจารณา  
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) ทั้ง ๖ วิทยาลัย ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงาน
อธิการบดี (วังหน้า) 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   
 
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
       นายประณุท ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
       นายอ านวย นวลอนงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 


